

Sở hữu trí tuệ

Trong quá trình tư vấn thủ tục trọn gói thành lập công ty cho nhiều doanh nghiệp bao gồm giấy phép kinh doanh, đăng ký mã số mã vạch...thì phần lớn các doanh nghiệp vẫn còn đang mơ hồ về **Sở hữu trí tuệ**. Qua bài viết này, FOSI sẽ cung cấp cho quý doanh nghiệp thông tin chính xác nhất xoay quanh vấn đề này và lý do tại sao phải **đăng ký Sở hữu trí tuệ** ?



Sở hữu trí tuệ là yếu tố sống còn của 1 doanh nghiệp

Sở hữu trí tuệ (SHTT) không đơn giản chỉ là những tấm bằng sáng chế bạn đang nắm giữ trong tay. Tùy từng trường hợp, nó còn có thể là thương hiệu, hình ảnh, âm điệu, phần mềm, các tác phẩm hội họa, nói tóm lại là bất cứ sản phẩm gì do lao động trí óc tạo ra. Nếu người nắm giữ sản phẩm vô hình này không biết cách bảo vệ, rất dễ dàng chúng sẽ “trôi tuột” vào tay kẻ khác.

Chính vì thế, vấn đề về bản quyền, bằng sáng chế, đăng ký thương hiệu luôn được đặt ra như một trong những **điều kiện tiên quyết đối với sự thành bại của doanh nghiệp**. Dù đó chỉ là cái tên hay một đặc trưng nào đó của sản phẩm/ dịch vụ, thì giải quyết tốt vấn đề SHTT sẽ giúp doanh nghiệp duy trì bước phát triển bền vững cũng như đón đầu đối thủ trong các chiến lược cạnh tranh.

Lợi ích của việc đăng ký sở hữu trí tuệ là gì ?

Một trong những lợi ích thiết thực dễ thấy nhất từ **Sở hữu trí tuệ** là đặc quyền sử dụng phát minh, sáng chế, thương hiệu. Điều này tạo ra vị thế cạnh tranh rõ rệt đối với các đối thủ trên thương trường. Không những thế, bản chất của những sản phẩm mang tính sáng tạo là khả năng tạo ra lợi nhuận cao. Do đó, quản lý tốt vấn đề SHTT có ảnh hưởng trực tiếp và **quan trọng doanh thu, lợi nhuận cũng như các chỉ số tăng trưởng hàng năm của doanh nghiệp**.

Đối với những doanh nghiệp đang tìm cách **tăng vốn**, quản lý SHTT có thể là 1 công cụ hữu ích, bởi nó làm **tăng niềm tin của các nhà đầu tư** cũng như các nhà phân tích. Ví dụ, 1 doanh nghiệp nắm trong tay càng nhiều bằng sáng chế thì càng được định giá cao, cả trước và sau khi phát hành cổ phiếu.

FOSI giúp gì cho doanh nghiệp ?

FOSI là tổ chức tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp số 1 Việt Nam kể từ khi công ty mới thành lập (**giấy phép kinh doanh, mã số mã vạch, sở hữu trí tuệ**) cho đến khi công ty đưa sản phẩm mới ra thị trường (**giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, giấy công bố sản phẩm**) và cuối cùng là đưa sản phẩm tiếp cận với người tiêu dùng (**giấy phép quảng cáo**). Chúng tôi hiểu rõ **thời gian đối với doanh nghiệp là tiền bạc**, việc mất đi thời gian đồng nghĩa với việc mất đi chi phí cơ hội, tạo điều kiện cho đối thủ cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường.

Do đó với phương châm **Nhanh – Chính xác – Trọn gói – Tiết kiệm – Hậu mãi** chúng tôi xúc tiến nhanh quá trình thẩm định hồ sơ, trên cơ sở **tiết kiệm thời gian và chi phí**, lấy **chất lượng** làm niềm tin cho khách hàng.

Mọi thắc mắc về quy trình thủ tục thành lập xem thêm tại: <http://congbosanpham.vn>
<http://trungtamnghiencuuathucpham.vn/>